

รายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ประจำปีเดือนพฤษภาคม 2566

1. เยี่ยมเสริมพลัง ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก เพื่อติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ด้านส่งเสริมการเล่น ระหว่างวันที่ 24 – 25 พฤษภาคม 2566 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ ศูนย์อนามัยที่ 11 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางจาก และศูนย์เด็กเล็กบ้านเด็กโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช



ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ

จัดทำโดย : กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย

เยี่ยมเสริมพลัง ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก

วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2566 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช



วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรมทางกายแม่และเด็ก ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก โดยทางศูนย์อนามัยที่ 11 มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ในปีนี้ศูนย์อนามัยที่ 11 ขับเคลื่อน การดำเนินที่ต้นแบบเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก สู่ระดับครอบครัวโดยจัดกิจกรรมโรงเรียน พ่อแม่ ที่ศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านนา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อถ่ายทอดทักษะ ผู้อำนวยความสะดวกให้แก่พ่อแม่ ผู้ปกครอง และดำเนินงานบรรลุเป้าหมายได้จำนวนผู้อำนวยความสะดวก ระดับครอบครัว 30 ครอบครัว รวมมีการวางแผนขยายพื้นที่การดำเนินงานในจังหวัด นครศรีธรรมราช เพิ่มขึ้นอีก 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางจาก และศูนย์เด็กเล็กบ้านเด็กโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

ทางกลุ่มฯ ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 11 สสจ. นครศรีธรรมราช และศูนย์เด็กเล็กเทศบาล ตำบลบ้านนา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางจาก เพื่อติดตาม และแลกเปลี่ยนการดำเนินงาน โดยที่ยังมีการดำเนินงานเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลกอย่างต่อเนื่อง และปรับปรุงเพิ่มเติมพื้นที่การเล่น (Play Space) ส่วนการจัดกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ เพื่อ ยกระดับสู่ครอบครัว ยังไม่ได้ดำเนินการอย่างจริงจัง แต่ผู้บริหารเห็นความสำคัญ จะดำเนินการ โดยขอความร่วมมือกับทาง ศูนย์อนามัย ที่ 11



สำหรับวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ศูนย์อนามัย ที่ 11 ได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย สสจ. เช่นเดิม ลงพื้นที่ศูนย์เด็กเล็กบ้านเด็กโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช โดยที่นี้ ได้รับโลเป็นพื้นที่ต้นแบบ “เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก” จากงานมหกรรม Play Day ในปี 2564 และยังมีกรดำเนินงานต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน รวมทั้งพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ ครบทุก องค์ประกอบอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้มีบรรยากาศแบบอบอุ่นเสมือนบ้านหลังที่ 2 ในการปูพื้นฐานที่ดีในการเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพการยกระดับพื้นที่สู่ระดับครอบครัวที่นี้ มีการนำครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมได้เป็นอย่างดี เช่น รวมทั้งพ่อแม่เป็นเจ้าหน้าที่ ในโรงพยาบาล ซึ่งมีพื้นฐานและทัศนคติที่ดีในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กผ่านการเล่นและ ครูกี่ใส่ใจในการดูแลสุขภาพของเด็กอย่างองค์รวม

กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

www.anamai.moph.go.th

2. เยี่ยมเสริมพลัง ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก เพื่อติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ด้านส่งเสริมการเล่น วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ณ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอนกรวย จังหวัดราชบุรี



ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ

กรมอนามัย
DEPARTMENT OF HEALTH

จัดทำโดย : กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย





วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรมทางกายแม่และเด็ก ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก ร่วมกับทางศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรีและสสจ. ราชบุรี โดยทางศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ได้มีการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องและได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานที่ต้นแบบเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลกสู่ระดับครอบครัวโดยจัดกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอนกรวย จังหวัดราชบุรีเพื่อถ่ายทอดทักษะผู้อำนวยความสะดวกให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครอง เป็นผู้สนับสนุนการเล่น เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กผ่านการเล่นระดับครอบครัว จากการลงพื้นที่พบว่าทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอนกรวย ได้มีการขับเคลื่อนนโยบายเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก ร่วมกับทางผู้ปกครองด้วยการสร้างกลุ่มแชทไลน์ผู้ปกครอง และมีการพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องสนับสนุนให้เล่นกับเด็ก หากิจกรรมให้ทำร่วมกันกับทางครอบครัว มากกว่าการปล่อยให้เล่นโทรศัพท์มือถือ ซึ่งวิธีนี้ก็ถือว่าการเชื่อมเด็กไปสู่ครอบครัวได้ และคุณครูทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอนกรวย ยังได้เป็นวิทยากรเพื่อเผยแพร่ความรู้และประโยชน์เกี่ยวกับการเล่นของเด็กให้กับศูนย์พัฒนาเด็กอื่นๆอีกด้วย ถือว่าเป็นการขับเคลื่อนนโยบายได้เป็นอย่างดี

กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี



www.anamai.moph.go.th